

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๖๖๒



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่ นายอำเภออ่าวลึก นายอำเภอคลองท่อม นายอำเภอเขาพนม นายอำเภอปลายพระยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๑๒๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาท้องถิ่น ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การจัดสรร นั้น

จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด และประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จัดส่งแบบแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏรายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตามลักษณะของงบประมาณในหมวด/รายการ/ประเภท/โครงการ ที่ระบุตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ โดยตรง ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ไม่นับวันประทับตราไปรษณีย์ฯ) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่มีโรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร ชันเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

ด่วนมาก
ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๑๒๖



สำนักง เนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 022503
เลขที่ 7663
วันที่ ๐๖ ต.ค. ๒๕๕๘
เวลา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การจัดสรรความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด และประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จัดส่งแบบแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรากฏรายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตามลักษณะของงบประมาณในหมวด/รายการ/ประเภท/โครงการ ที่ระบุตามหนังสือที่อ้างถึง ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ไม่นับวันอาทิตย์/วันหยุดราชการ) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๑, ๕๓๔๕

**แบบแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(School Based Management for Local Development : SBMLD)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ตำแหน่ง
นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ขอส่งโรงเรียนในสังกัดเข้ารับ
การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน โรงเรียน
ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อโรงเรียน	ชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา	ลายมือชื่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			
๗			
๘			
๙			

ทั้งนี้ อบจ./เทศบาล/อบต. อำเภอ
จังหวัด ได้จัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ปรากฏรายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา รายการเงินอุดหนุน
สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น มาพร้อมนี้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว
ยินดีที่จะส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์แห่งแนวนโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทุกประการ

ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้รับรองข้อมูล
(.....)

ตำแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.

(ลงชื่อ) ผู้รับรองข้อมูล
(.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกฉบับผู้รับรองข้อมูลต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๓.๗/ว ๓๑๕๕



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ กำหนดว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบ และความปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๒ หรือ ๑๑๓

แนวทางประมาณการรายรับและจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๕๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

- รายการและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระวบรวมรายละเอียดในคำชี้แจงงบประมาณว่า "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

ที่	รายการ	ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ที่เคยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/ ลักษณะของงบประมาณ
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	<ul style="list-style-type: none"> จัดสรรสำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคนละ ๗.๓๗ บาท จัดสรร ๑๐๐ % ทุกสังกัด ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑ ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒๖๐ วัน (จำนวน ๕๒ สัปดาห์ ๆ ละ ๕ วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) ๑.๒ ร.ร. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน ๒๖๐ วัน (จำนวน ๕๒ สัปดาห์ ๆ ละ ๕ วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) ๑.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน จำนวน ๒๘๐ วัน ๑.๔ ร.ร. สังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน ๒๘๐ วัน (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, โรงเรียนศึกษาพิเศษ) ๑.๕ สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๒๘๐ วัน (ศูนย์การเรียนชุมชนบนพื้นที่ราบสูง) ๑.๖ สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน ๒๘๐ วัน (ศูนย์รับเลี้ยงเด็กของกรมประชาสงเคราะห์ เดิม) 	<ul style="list-style-type: none"> * ลักษณะงบประมาณ - ตั้งใบงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าวัสดุ ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) - อปท. เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างให้แก่สถานศึกษา ตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ - อัตราจัดสรรคนละ ๗.๓๗ บาท ไม่ใช่ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคา จัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนัก งบประมาณ
๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	<ul style="list-style-type: none"> จัดสรรสำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน จัดสรร ๑๐๐ % ทุกสังกัด ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) - อัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน ๒.๒ ร.ร. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) - อัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน ยกเว้นโรงเรียนกีฬา - อัตรามื้อละ ๔๐ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน (ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินคนละ ๑๕๐ บาทต่อวัน) ๒.๓ ร.ร. สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) - อัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน * จัดสรรให้ อปท. ที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครอง- ท้องถิ่น ให้เป็นหน่วยตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ๒.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน - อัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน จำนวน ๒๘๐ วัน ๒.๕ สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๒๘๐ วัน (ศูนย์การเรียนชุมชนบนพื้นที่ราบสูง) 	<ul style="list-style-type: none"> * ลักษณะงบประมาณ (๑) กรณีสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด อปท. - ตั้งใบงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักส่งเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๓๑๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ (๒) กรณีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น - ตั้งใบหมวดเงินอุดหนุน โดยให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๐๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ (๓) กรณี ศพด. ที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา - กรณีที่วัด/มัสยิด มอบอำนาจให้ อปท. จัดซื้อ/ จัดจ้างอาหารกลางวัน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับสถานศึกษา ในสังกัด อปท.

ที่	รายการ	ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ที่เคยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/ ลักษณะของงบประมาณ
	๒.๖	สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน ๒๘๐ วัน (ศูนย์รับเลี้ยงเด็กของกรมประชาสงเคราะห์ เดิม)	- กรณีที่วัด/มัสยิด ไม่มอบอำนาจให้ อปท. จัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวัน ให้ตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน (๕) อัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน แต่เป็นงบประมาณที่จัดสรรให้ ดังนั้น กรณีที่ อปท. พิจารณาเห็นว่างบประมาณค่าอาหารกลางวันจัดสรรให้สถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อส่งเสริมสร้างสุขอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน อปท. ก็สามารถกำหนดรายการอาหารกลางวันที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักโภชนาการ พร้อมราคากลางอาหารกลางวันของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากราคากลางอาหารกลางวันของ อปท. กำหนดมีอัตราสูงกว่า ๒๐ บาทต่อคนต่อวัน อปท. ก็สามารถพิจารณานำเงินรายได้ของ อปท. สมทบได้
๓	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	<p>- ให้พิจารณาตั้งงบประมาณตามกิจกรรมดังนี้</p> <p>๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนในสังกัด อปท. โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้ตามความจำเป็น <p>๓.๒ ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL - โรงเรียนละ ๙,๖๐๐ บาทต่อปี (๒) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi - โรงเรียนละ ๗,๖๐๐ บาทต่อปี - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้ตามความจำเป็น <p>๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้ตามความจำเป็น <p>๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้ตามความจำเป็น <p>๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครูคนละ ๓,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้ตามความจำเป็น <p>๓.๖ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - โรงเรียนละประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท (๒) โรงเรียน SBMLD ดิเด่น - โรงเรียนละประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 	<p>* ลักษณะงบประมาณ ข้อ ๓.๑ - ๓.๗</p> <p>- ตั้งในงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงิน <p>เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา</p> <p>ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๔๓๒/ว ๑๙๑๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒</p> <p>* ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร</p> <p>** (๑) - (๒) ตั้งในงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

ที่	รายการ	ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ที่เคยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/ ลักษณะของงบประมาณ
		๓.๗ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	* ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
		(๑) ระดับสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - สถานศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท	** ตั้งในหมวดเดียวกับข้อ ๓.๖
		(๒) ระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๕๐,๐๐๐ บาท	* ตั้งในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
		๓.๘ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ - โรงเรียนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้ตามความจำเป็น	* ตั้งในหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
		๓.๙ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก คนละ ๒,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้ตามความจำเป็น	* ตั้งในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
		๓.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (๑) โรงเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (๒) ครูแกนนำ โรงเรียนและ ๑ คน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (๓) เจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ ๑ คน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (๔) สถานศึกษาดีเด่น - โรงเรียนละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	** ตั้งในหมวดเดียวกับข้อ ๓.๖ * ตั้งในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ * ตั้งในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ** ตั้งในหมวดเดียวกับข้อ ๓.๖
		๓.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. (๑) อปท. เจ้าภาพรอบคัดเลือกระดับภาค - จำนวน ๕ ภาค ๆ ละ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้ตามความจำเป็น (๒) อปท. เจ้าภาพระดับประเทศ - เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้ตามความจำเป็น	* ลักษณะงบประมาณ ข้อ ๓.๑๑ - ข้อ ๓.๑๔ - ให้พิจารณาเป็นรายกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยตั้งงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - สำหรับ อปท. เจ้าภาพการจัดงานแต่ละรายการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ประสานไปยัง อปท. นั้นๆ โดยตรงในภายหลัง
		๓.๑๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (๑) อปท. เจ้าภาพระดับภาค - จำนวน ๕ ภาค ๆ ละ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้ตามความจำเป็น (๒) อปท. เจ้าภาพระดับประเทศ - เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้ตามความจำเป็น	* ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
		๓.๑๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น - อปท. เจ้าภาพระดับประเทศ - เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้ตามความจำเป็น	* ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร



ที่	รายการ	ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ที่เคยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/ ลักษณะของงบประมาณ
		๓.๑๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ - อปท. เจ้าภาพระดับประเทศ - เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มเติมตามความจำเป็น	* ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
		๓.๑๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน - อปท. เจ้าภาพระดับภาค - จำนวน ๕ ภาค ๆ ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มเติมตามความจำเป็น	* ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
		๓.๑๖ ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น - อปท. เจ้าภาพระดับภาค - จำนวน ๕ ภาค ๆ ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มเติมตามความจำเป็น	* ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
		๓.๑๗ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ (๑) อปท. เจ้าภาพระดับส่วนกลาง - จำนวน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มเติมตามความจำเป็น (๒) อปท. เจ้าภาพระดับกลุ่มจังหวัด - จำนวน ๑๘ กลุ่ม ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มเติมตามความจำเป็น	* ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
		๓.๑๘ ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. - โรงเรียนในสังกัด อปท. - จำนวน ๑๘๐ แห่ง ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มเติมตามความจำเป็น	* ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
		๓.๑๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา - อปท. ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย - จำนวน ๒๐๔ อปท. ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท - อปท. อาจพิจารณานำเงินรายได้มาสมทบเพิ่มเติมตามความจำเป็น	* ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
๔	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	- จัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียน/วิทยาลัย สังกัด อปท. ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ปี - ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ - ให้พิจารณาตั้งงบประมาณ ดังนี้ (๑) ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) อัตราคนละ ๕๐๐ บาท/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี) *ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา	* ลักษณะงบประมาณ - ตั้งในงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักหลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา



ที่	รายการ	ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ที่เคยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/ ลักษณะของงบประมาณ
		(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) อัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาท/ภาคเรียน (๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี) *ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๙๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	จัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียน/วิทยาลัย สังกัด อปท. ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้พิจารณาตั้งงบประมาณ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	* ลักษณะงบประมาณ - ตั้งในงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
		<p>๕.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)</p> <p>(๑) รายหัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ ๘๕๐ บาท/ภาคเรียน - ระดับประถมศึกษา คนละ ๙๕๐ บาท/ภาคเรียน - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๑,๓๕๐ บาท/ภาคเรียน - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ ๑,๕๐๐ บาท/ภาคเรียน - ระดับอาชีวศึกษา (บวช.) <p>(๑) สาขาช่างอุตสาหกรรม คนละ ๓,๒๕๐ บาท/ภาคเรียน (๒) สาขาพาณิชยกรรม คนละ ๒,๕๕๐ บาท/ภาคเรียน (๓) สาขาเกษตรกรรม คนละ ๒,๓๕๐ บาท/ภาคเรียน</p> <p>(๒) รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับประถมศึกษา คนละ ๒๕๐ บาท/ภาคเรียน * โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๕๐๐ บาท/ภาคเรียน * โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ <p>๕.๒ ค่าหนังสือเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ ๒๐๐ บาท/ปี - ระดับประถมศึกษา จำแนกเป็น <ul style="list-style-type: none"> (๑) ประถมศึกษาปีที่ ๑ คนละ ๕๖๑ บาท/ปี (๒) ประถมศึกษาปีที่ ๒ คนละ ๖๐๕ บาท/ปี (๓) ประถมศึกษาปีที่ ๓ คนละ ๖๒๒ บาท/ปี (๔) ประถมศึกษาปีที่ ๔ คนละ ๖๕๓ บาท/ปี (๕) ประถมศึกษาปีที่ ๕ คนละ ๘๘๕ บาท/ปี (๖) ประถมศึกษาปีที่ ๖ คนละ ๘๘๘ บาท/ปี - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกเป็น <ul style="list-style-type: none"> (๑) มัธยมศึกษาปีที่ ๑ คนละ ๓๐๕ บาท/ปี (๒) มัธยมศึกษาปีที่ ๒ คนละ ๔๖๕ บาท/ปี (๓) มัธยมศึกษาปีที่ ๓ คนละ ๔๔๔ บาท/ปี - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกเป็น <ul style="list-style-type: none"> (๑) มัธยมศึกษาปีที่ ๔ คนละ ๑,๒๕๗ บาท/ปี (๒) มัธยมศึกษาปีที่ ๕ คนละ ๑,๒๖๓ บาท/ปี (๓) มัธยมศึกษาปีที่ ๖ คนละ ๑,๑๐๙ บาท/ปี 	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักส่งเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๙๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

ร	รายการ	ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ที่เลขจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/ ลักษณะของงบประมาณ
		<ul style="list-style-type: none"> - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกเป็น <ul style="list-style-type: none"> (๑) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ คนละ ๑,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน (๒) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ คนละ ๒,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน 	
		๕.๓ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค <ul style="list-style-type: none"> - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน - ระดับประถมศึกษา คนละ ๑๙๕ บาท/ภาคเรียน - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๒๑๐ บาท/ภาคเรียน - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) คนละ ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน 	
		๕.๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน <ul style="list-style-type: none"> - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ ๓๐๐ บาท/ปี - ระดับประถมศึกษา คนละ ๓๖๐ บาท/ปี - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๔๕๐ บาท/ปี - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ ๕๐๐ บาท/ปี - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) คนละ ๙๐๐ บาท/ปี 	
		๕.๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <ul style="list-style-type: none"> - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน - ระดับประถมศึกษา คนละ ๒๕๐ บาท/ภาคเรียน - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๔๔๐ บาท/ภาคเรียน - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ ๔๗๕ บาท/ภาคเรียน - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) คนละ ๔๗๕ บาท/ภาคเรียน 	
๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การจัดการศึกษาแก่เด็ก ด้อยโอกาส	<ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรให้แก่ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ - อปท. จำนวน ๙๑ แห่ง <p>(๑) ค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับครูอาสา วุฒิปริญญาตรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - อปท. ละ ๑ คน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน <p>(๒) เงินประกันสังคม ร้อยละ ๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - อปท. ต้องสมทบเพิ่มอีกร้อยละ ๕ <p>(๓) ค่าวัสดุการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - อปท. ละ ๑๐,๐๐๐ บาท <p>(๔) ค่าพัฒนาครูอาสา</p> <ul style="list-style-type: none"> - อปท. ละ ๑ คน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท 	<p>ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลักษณะงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน <p>* ตั้งในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>* ตั้งในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p>
๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การบริหารสนามกีฬา (ระดับ จังหวัด)	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหารสนามกีฬาระดับจังหวัดที่ อปท. รับโอน จากภารกิจแห่งประเทศไทย ตั้งจ่าย ๔ รายการ ดังนี้ <p>๗.๑ ค่าตอบแทนรายเดือน</p> <p>(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ป.ตรี</p> <p>(๑.๑) อัตราค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท <p>(๑.๒) เงินประกันสังคม ๑๐ % (รัฐให้ ๕ % อปท. สมทบ ๕ %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * ลักษณะงบประมาณ ข้อ ๗.๑ - ๗.๔ - ให้พิจารณาตั้งจ่ายให้ครบทั้ง ๑๒ เดือน หรือ ๑ ปี และเมื่อรวมกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ที่	รายการ	ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ที่เคยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/ ลักษณะของงบประมาณ
		(๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวช. (๒.๑) อัตราค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน - อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (๒.๒) เงินประกันสังคม ๑๐ % (รัฐให้ ๕ % อปท. สมทบ ๕ %)	
		(๓) พนักงานจ้างทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิ (๓.๑) อัตราค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน - อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (๓.๒) เงินประกันสังคม ๑๐ % (รัฐให้ ๕ % อปท. สมทบ ๕ %)	
		๗.๒ ค่าสาธารณูปโภค (๑) สนามกีฬาขนาดใหญ่ สนามละ ๒๓๖,๖๐๐ บาทต่อปี (๒) สนามกีฬานขนาดกลาง สนามละ ๑๗๓,๐๐๐ บาทต่อปี (๓) สนามกีฬานขนาดเล็ก สนามละ ๑๔๔,๗๖๐ บาทต่อปี - อปท. อาจพิจารณาจ่ายเงินรายได้มาสมทบได้ตามความจำเป็น	
		๗.๓ ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬา (๑) สนามกีฬาขนาดใหญ่ สนามละ ๙๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี (๒) สนามกีฬานขนาดกลาง สนามละ ๙๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี (๓) สนามกีฬานขนาดเล็ก สนามละ ๙๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี - อปท. อาจพิจารณาจ่ายเงินรายได้มาสมทบได้ตามความจำเป็น	
		๗.๔ ค่าพัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนาการศึกษา) คนละ ๖,๐๐๐ บาท	

- หมายเหตุ :** ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด และมีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยตั้งใบงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเคร่งครัด
- ๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียน/วิทยาลัยในสังกัด จัดส่งแบบสรุปงบประมาณการรายรับและจัดหางบประมาณรายจ่ายฯ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) พร้อมสำเนาเทศบาลบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๓ เล่ม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น โดยจัดส่งถึง ผู้อำนวยการส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

แบบสรุปงบประมาณ

ประมาณการรายรับและจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	จำนวน (โรงเรียน)	3.2 (1) อินเทอร์เน็ต ADSL (โรงเรียนละ 9,600 บาท)		3.2 (2) อินเทอร์เน็ต Wifi (โรงเรียนละ 7,200 บาท)		3.3 พัฒนงปรับปรุงห้องสมุด (โรงเรียนละ 100,000 บาท)		3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (โรงเรียนละ 50,000 บาท)		3.8 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (โรงเรียนละ 200,000 บาท)		รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น
					รายรับตั้งไว้	หมายเลขหน้า	รายรับตั้งไว้	หมายเลขหน้า	รายรับตั้งไว้	หมายเลขหน้า	รายรับตั้งไว้	หมายเลขหน้า	รายรับตั้งไว้	หมายเลขหน้า	

หมายเหตุ

รายรับตั้งไว้ คือ ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ตามเทคโนโลยี/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเลขหน้าของรายการที่ตั้งงบประมาณนี้ไว้ ตามเทคโนโลยี/ข้อบัญญัติ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....